

BÁO CÁO**Tổng kết kết quả thực hiện các hoạt động tình nguyện,
tham gia xây dựng đảo Thổ Chu, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Giai đoạn 2016 - 2020**

Căn cứ Kế hoạch số 226-KH/TWĐTN-TNXP ngày 22/8/2014 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020”. Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TĐTN-BTNTH ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng Đảo Thanh niên tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2018; Kế hoạch số 144-KH/TĐTN-BTNTH ngày 02/7/2018 tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu từ năm 2019 đến hết năm 2020.

Sau 05 năm tổ chức, Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo các kết quả thực hiện tại Đảo Thổ Chu, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu giai đoạn 2016 - 2020:

Từ năm 2016, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu là mặt trận trọng điểm, lâu dài. Với mục tiêu phát huy chuyên môn của sinh viên thành phố trong việc xây dựng, phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tập trung các nguồn lực, các trí thức trẻ, những nhà nghiên cứu, nhà khoa học cùng góp sức mình, chung tay xây dựng đảo Thanh niên Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đã liên hệ với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang, huyện ủy Phú Quốc và chính quyền địa phương xã Thổ Châu đề xuất các nội dung thực hiện hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu, đồng thời cử đoàn thanh niên tình nguyện áp dụng chuyên môn của mình tiến hành khảo sát, lên dự thảo chi tiết tiến tới ký ban hành chính thức đề án thực hiện tình nguyện tại mặt trận đảo Thổ Chu giai đoạn 2016 - 2018 và kế hoạch tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.

Qua 05 năm tổ chức¹, các hoạt động tình nguyện của thanh niên, sinh viên thành phố tại đảo Thổ Chu ngày càng thiết thực, bám sát nội dung của đề án đề

¹ Hoạt động tình nguyện hè năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và Hành trình sinh viên với biển đảo Tổ Quốc năm 2017, 2018, 2019, 2020; cuộc thi Ý tưởng dự án tình nguyện tại Thổ Chu.

ra, đáp ứng được nhiều yêu cầu thực tiễn tại địa phương, tạo được dấu ấn của chiến sĩ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh đối với quân và dân trên đảo.

Song song đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố triển khai đến 100% cơ sở Đoàn, Hội Sinh viên trực thuộc đồng thời quán triệt đến đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt của các đơn vị tham gia các hoạt động tình nguyện tại mặt trận biển, đảo nhằm giáo dục tình yêu biển, đảo trong toàn thể đoàn viên, thanh niên. Số lượng cơ sở Đoàn, Hội tham gia các hoạt động tình nguyện tại đảo tăng theo từng năm², trong đó có nhiều đơn vị tham gia xuyên suốt, tham mưu cấp Ủy đưa các nội dung hoạt động tại đảo Thổ Chu vào các hoạt động trọng tâm trong năm³ và có đóng góp tiêu biểu được Ban Chỉ huy chiến dịch các năm đề xuất khen thưởng.

Tại các cơ sở Đoàn, Hội Sinh viên, công tác tuyên truyền, tuyển chọn và đề cử cán bộ tham gia các hoạt động tình nguyện tại đảo được thực hiện chu đáo, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của chiến sĩ khi tham gia hoạt động tình nguyện tại đảo; nhiều chiến sĩ đã gắn bó, xung phong tham gia nhiều năm liên tục và thường xuyên về thăm lại mặt trận khi có dịp đoàn thanh niên tình nguyện ra công tác tại đảo thể hiện rõ nét ý thức trách nhiệm, tình yêu biển đảo, đảo của các chiến sĩ khi tham gia các hoạt động tại đảo.

2. Các giải pháp thực hiện đề án:

2.1. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Ban Thường vụ Thành Đoàn quán triệt đến cơ sở Đoàn, Hội thực hiện tuyên truyền và xác lập các nội dung tham gia thực hiện đề án cùng với cấp thành trong các chiến dịch tình nguyện hè. Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố định kỳ tổ chức hành trình “Thanh niên, sinh viên thành phố với biển đảo Tổ quốc” trong chiến dịch Xuân tình nguyện đồng thời vận động các cơ sở Hội tham gia đóng góp kinh phí và cử cán bộ Hội chủ chốt tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau các đợt hoạt động thông qua các sản phẩm tuyên truyền ấn tượng⁴, phong phú về nội dung và hình thức, tạo sự lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên.

- Thành lập và duy trì trang mạng xã hội hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu làm địa chỉ kết nối, chia sẻ những thông tin hoạt động tình nguyện tại đảo thu hút hơn đông đảo đoàn viên thanh niên theo dõi thường xuyên.

- Tổ chức 02 chương trình đưa văn nghệ sĩ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ra đảo với hơn 40 văn nghệ sĩ tham gia, nhằm thực hiện các sản phẩm nghệ thuật và sáng tác thơ văn, ca khúc mới ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người, vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Thổ Chu.

² Trong năm 2016 có 28 đơn vị cơ sở Đoàn - Hội tham gia; trong năm 2020, đã có 46 đơn vị cơ sở Đoàn - Hội tham gia.

³ Tiêu biểu như ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Y Dược TP. HCM, CĐ Công nghệ Thủ Đức, Đoàn Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị khác.

⁴ Trong giai đoạn 2016 - 2020, có 16 bản tin hàng tuần đưa tin các hoạt động tình nguyện, xuân tình nguyện tại mặt trận đảo Thổ Chu.

- Thường xuyên khuyến khích chiến sĩ tình nguyện gửi các sản phẩm truyền thông về các hoạt động tình nguyện tại đảo tham gia các hội thi phim ảnh như: cuộc thi ảnh khoảnh khắc tình nguyện, khoảnh khắc chào cờ Tổ quốc tại cầu cảng,... góp phần tuyên truyền, giới thiệu hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

2.2. Duy trì tổ chức các hoạt động tình nguyện bám sát các nội dung đã xác lập trong đề án, bổ sung các hoạt động theo yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương:

- Trong 5 năm thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố tổ chức 05 hoạt động tình nguyện hè, 04 “Hành trình thanh niên, sinh viên Thành phố với biển đảo Tổ quốc”; 02 trại sáng tác văn học, nghệ thuật; 01 hành trình thực hiện “Ý tưởng dự án tình nguyện” tại Thổ Chu⁵ trong đó, mỗi hoạt động đều bám sát với kế hoạch đề ra đồng thời có khảo sát, xác lập các nội dung thực hiện trong các đợt hoạt động tiếp theo.

- Các đoàn công tác duy trì đánh giá kết quả đạt được sau mỗi chuyến đi, có báo cáo đầy đủ với Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố.

2.3. Đổi mới trong phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện và vận động nguồn tài trợ:

- Tổ chức cuộc thi ý tưởng tình nguyện “Vì biển đảo xanh” năm 2017⁶ nhằm tìm kiếm các ý tưởng, dự án thực hiện tình nguyện hiệu quả phù hợp với điều kiện của đảo đồng thời vận động hiệu quả kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện tiêu biểu như: Xây dựng và lắp đặt phòng thực hành, thí nghiệm cùng phần mềm “Giờ thực hành cho em” tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thổ Châu, xây dựng và lắp đặt 01 thư quán đọc sách công cộng cho thanh niên và thiếu nhi tại xã, xây dựng và trao tặng 01 vườn rau thủy canh công nghệ cao cho Trung đoàn 152, Quân khu 9.

- Đẩy mạnh chuyên môn vào hoạt động tình nguyện, mời gọi các dự án tình nguyện, tiêu biểu như: dự án lọc nước sạch, dự án nuôi ếch đồng, trồng dưa lưới... mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút được nguồn kinh phí đầu tư vào hoạt động tình nguyện.

3. Kết quả thực hiện:

Qua 05 năm thực hiện, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố và sự nỗ lực của các chiến sĩ tình nguyện, quân và dân xã đảo Thổ Châu đã đạt được kết quả tích cực, để lại dấu ấn trong lòng người dân. Tổng số kinh phí xây dựng

⁵ Triển khai thực hiện các ý tưởng, dự án tiêu biểu trong cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án tình nguyện “Vì biển đảo xanh” năm 2017 tại đảo Thổ Chu.

⁶ Hội thi thu hút hơn 20 ý tưởng tình nguyện hiệu quả từ các đơn vị, trong đó 03 dự án được Hội đồng bầu chọn và tài trợ kinh phí với số tiền hơn 500 triệu đồng để triển khai thực hiện tại đảo. Các ý tưởng, dự án tiêu biểu như dự án tình nguyện “Giờ thực hành cho em”, Thư quán Bách khoa - sân chơi trẻ thơ trên đảo Thổ Chu, Hệ thống tạo nước ngọt từ nước biển sử dụng năng lượng mặt trời và Vườn rau biển đảo, mô hình Xử lý chất thải chăn nuôi và lọc nước tại đảo Thổ Chu.

công trình và trao tặng cho người quân và dân xã đảo Thổ Châu trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn **10 tỷ đồng**.

Mô hình “Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu toàn quốc “9 tháng 1” vào năm học 2016 - 2017.

3.1. Đối với đảo Thổ Chu:

- Đến năm 2020, xã đảo cơ bản đã đạt được 07/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tham gia hỗ trợ đạt 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới:

+ **Đối với tiêu chí trường học:** được cải thiện đáng kể, nhiều công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên được xây dựng khang trang phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, nhiều phòng học mới, mang tính ứng dụng khoa học công nghệ được xây dựng; trang bị mới hệ thống máy tính nhằm hỗ trợ công tác dạy và học tin học cho nhà trường; xây dựng 01 phòng đọc sách thanh niên với các đầu sách dành cho thiếu nhi, thanh niên, giáo viên sử dụng giải trí, nghiên cứu tài liệu và được bổ sung các đầu sách hàng năm; lắp đặt và trao tặng các hệ thống nước sạch phục vụ cho trường học, tổ chức sân chơi, dụng cụ trò chơi cho thiếu nhi, sơn vẽ tranh cổ động tại trường Mẫu giáo Thổ Châu.

+ **Đối với tiêu chí về văn hóa:** hệ thống các bảng tuyên truyền được lắp đặt trên các tuyến đường xung quanh đảo nhằm tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, tuyên truyền người dân xây dựng nông thôn mới; xây dựng và trao tặng cột cờ, cờ Tổ quốc cho người dân, xây dựng khu vực tập thể thao ngoài trời, khuôn viên đền thờ xã Thổ Châu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân.

- Giai đoạn 2016 - 2020, các hoạt động tình nguyện hè Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các công trình, hoạt động an sinh xã hội đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, tiêu biểu như:

+ **Các công trình văn hóa, cải thiện đời sống, tinh thần cho người dân:** Công trình cải tạo khuôn viên cột mốc chủ quyền tại đảo Thổ Chu; Công trình Cổng chào đảo Thổ Chu; Công trình cải tạo Khuôn viên đền thờ xã Thổ Châu; Công trình lắp đặt 200 cột cờ cho hộ dân; Công trình Nhà ăn tại đền thờ Thổ Châu; Công trình Đài hoa sen tại khuôn viên đền thờ Thổ Châu; Công trình năng lượng mặt trời tại khu vui chơi thiếu nhi, tại các đơn vị lực lượng vũ trang; Công trình Hệ thống lọc nước sạch, nước uống tại vòi phục vụ cho người dân tại trường Mẫu giáo Thổ Châu, trường Tiểu học Thổ Châu, trạm xá Quân - Dân Y, hệ thống lọc nước với bồn chứa hơn 5.000 lít đặt tại khu vực dân sinh xã đảo; 03 công trình bồn rửa tay sử dụng chân đạp, công trình lắp đặt mái che dẫn đến nhà vệ sinh tại trường Tiểu học - THCS và trường Mẫu giáo Thổ Châu; Công trình Vườn rau thủy canh biển đảo tại Trung Đoàn 152; Công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung Đoàn 152 và các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo; thực hiện Bê tông hóa 05 km đường giao thông nông thôn trên đảo.

+ **Các công trình phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu tài liệu của học sinh, thanh niên và giảng viên:** Công trình Phòng máy tính “Kết nối tri thức” với hệ thống 30 máy tính hỗ trợ công tác dạy tin học, “Phòng thực hành cho em” được trang bị thiết bị máy tính, phần mềm thực hành; “Phòng Sinh hoạt cộng đồng” được xây dựng khang trang phục vụ học tập và tra cứu tài liệu; “Thư quán bách khoa” với không gian thoáng mát, được trang bị, bổ sung nhiều đầu sách hàng năm”.

+ **Các công trình sân chơi dành cho thiếu nhi, thanh niên, người dân:** Công trình Sân chơi thiếu nhi tại trường mẫu giáo Thổ Châu; Công trình Sân bóng chuyền Thanh niên; Khu vực tập thể dục ngoài trời dành cho người dân; Lắp đặt mới và sửa chữa các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.

+ **Các công trình tuyên truyền, bảo vệ môi trường:** Hệ thống 40 bảng tuyên truyền dọc các tuyến đường xung quanh đảo, lắp đặt 200 thùng rác công cộng, trao tặng 250 túi đi chợ sử dụng nhiều lần, hạn chế rác thải nhựa, lắp đặt 02 công trình “Cá ăn rác” tại đảo Thổ Chu.

+ **Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội:** Trao tặng hơn 700 phần quà Tết, nhu yếu phẩm cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trị giá hơn 700 triệu đồng; trao tặng 600 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 350 triệu đồng; chăm sóc sức khỏe, khám, phát thuốc cho người dân, trao tặng hơn 300 tủ thuốc y tế, lắp đặt 50 thiết bị định vị GPS cho tàu ngư dân trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 600 cờ Tổ quốc cho ngư dân. Thăm và tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo (Trung Đoàn 152, Trạm Radar 610, Trạm Biên phòng Thổ Chu, Trạm Cảnh sát Biển) với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

3.2. Đối với thanh niên Thành phố:

- Tổ chức 923 lượt thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện tại đảo, kết nối hơn 200 lượt tri thức, giảng viên, nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu đề xuất, hiến kế các phần việc tại đảo. Đã có 04 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh được vinh dự đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức 10 đội hình sinh viên, thanh niên tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên và người lao động xây dựng các công trình trọng điểm, tư vấn sức khỏe, tập huấn nông nghiệp, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao.

4. Hạn chế - Bài học kinh nghiệm:

4.1. Hạn chế:

- Chưa hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới do khó khăn trong nguồn quỹ đất xây dựng cơ sở vật chất trường học tại đảo.

- Dự án phát triển du lịch thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do đặc thù, điều kiện tự nhiên tại xã đảo chưa có giải pháp thực hiện.

- Chưa có giải pháp hỗ trợ địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm trong chăn nuôi.

- Một số công trình chưa được bảo quản tốt và duy trì sử dụng hiệu quả.

4.2. Bài học kinh nghiệm:

- Quan tâm công tác bàn giao các công trình cho địa phương, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài, hiệu quả.

- Nghiên cứu các công trình phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ thành phố, phù hợp với địa hình, đặc điểm kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Nghiên cứu các giải pháp kết nối các doanh nghiệp nhằm phát triển du lịch thanh niên trên đảo; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ những điều kiện tự nhiên trên đảo; tuyên truyền giới thiệu các hoạt động tình nguyện tại đảo đến với cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp các hoạt động giao lưu với các lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn đảo, phối hợp tổ chức, thực hiện các nội dung tình nguyện tại đảo.

Trên đây là Báo cáo các kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện, tham gia xây dựng đảo thanh niên tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn: Ban TNTH, VP;
- Thành ủy: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, VP;
- UBMTTQ VN TP;
- Thành Đoàn: BTV, các Ban - VP; HSVTP;
- Tỉnh Đoàn Kiên Giang;
- Các cơ sở Đoàn - Hội;
- Lưu (VT-LT).



Ngô Minh Hải